



## NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ

### **“ BÀI HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ CẢM HỨNG TÂM HỒN CHO THẾ HỆ TRẺ”**

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Trường THCS TT Trâu Quỳ đã tổ chức buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa với Câu lạc bộ Người anh hùng và Nhân chứng lịch sử. Đây là một hoạt động giáo dục truyền thống, giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc, qua đó khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm với đất nước.



( *Đồng chí Đỗ Thị Hải Yến- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường nhận quà tặng  
- bức tranh do anh hùng LLVT Lê Duy Ứng vẽ*)

**"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên  
Bão táp mưa sa, cuộc đời vẫn đẹp sao."**

Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như đưa chúng ta trở về với những ngày tháng đấu tranh oanh liệt của dân tộc, nơi mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để giành lấy tự do, độc lập. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Trường THCS TT Trâu Quỳ đã tổ chức một buổi giao lưu đầy xúc động với sự góp mặt của Câu lạc bộ Người anh hùng và các nhân chứng lịch sử. Đây là cơ hội quý báu để nhà trường kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử và tâm lý học sinh, giúp các em không chỉ hiểu thêm về quá khứ vẻ vang mà còn có động lực phấn đấu, rèn luyện bản thân để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước. Ban giám hiệu nhà trường luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong việc phát triển các hoạt động giáo dục truyền thống, tạo ra những cơ hội để học sinh trải nghiệm và cảm nhận giá trị của lịch sử.





( Không khí trang trọng của buổi lễ kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô )

Sáng ngày 7/10/2024, sân trường THCS TT Trâu Quỳ tràn ngập bầu không khí trang trọng và sâu lắng khi các em học sinh được lắng nghe những câu chuyện từ những nhân chứng sống của lịch sử. Mở đầu buổi giao lưu, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người anh hùng, đã lên sân khấu với giọng nói trầm ấm, nhắc lại những khoảnh khắc lịch sử đầy tự hào của ngày Giải phóng Thủ đô. Ông không chỉ kể về sự hy sinh của các chiến sĩ mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, kiên cường của nhân dân Hà Nội trong những năm tháng đấu tranh gian khổ. Những lời ông chia sẻ như thắp lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim các em học sinh, đưa các em trở về với thời khắc hào hùng của dân tộc.



( Ông Nguyễn Đức Thịnh- Chủ tịch Câu lạc bộ Người anh hùng và Nhân chứng lịch sử)

Tiếp nối chương trình là các tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc, tái hiện hình ảnh một Hà Nội kiên cường trong khói lửa chiến tranh. Những bài hát như "Hà Nội



niềm tin và hy vọng" vang lên trong không gian trang nghiêm, khiến không ít học sinh xúc động. Âm nhạc không chỉ khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, mà còn giúp các em nhận ra tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu ấy trong cuộc sống hiện đại.



*(Học sinh hào hứng giao lưu cùng nghệ sĩ trong Câu lạc bộ Người anh hùng và Nhân chứng lịch sử)*

Đặc biệt, sự xuất hiện của Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, họa sĩ và nhà điêu khắc Lê Duy Ứng đã mang lại cảm xúc sâu lắng cho buổi giao lưu. Ông không chỉ là nhân chứng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mà còn là người mang trong mình nghị lực phi thường, vẽ tranh Bác Hồ dù đôi mắt không còn nhìn thấy. Ngay trên sân khấu, ông đã hoàn thiện bức chân dung Bác Hồ bằng tâm hồn và trái tim yêu nước. Khi trao tặng bức tranh này cho nhà trường, ông gửi gắm một thông điệp sâu sắc: niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ là động lực để đất nước ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, câu chuyện xúc động về cuộc đời ông và những trải nghiệm trong chiến dịch Hồ Chí Minh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy lòng kính trọng sâu sắc trong lòng các em học sinh.





*( Anh hùng LLVT Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ trên sân khấu dù đôi mắt không còn nhìn thấy)*

Không dừng lại ở đó, Đại úy, Nghệ sĩ Đàm Tiến, với phong thái nhẹ nhàng, đã kết hợp kể chuyện lịch sử và biểu diễn nhạc cụ kèn harmonica. Những giai điệu của "Màu áo chú bộ đội" vang lên trong tiếng kèn harmonica khiến cả hội trường như chìm đắm trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ của dân tộc. Giữa những câu chuyện và âm nhạc, ông Đàm Tiến còn khiến học sinh trầm trồ thán phục với màn ảo thuật đặc sắc. Từ chiếc khăn đỏ, ông bất ngờ hiện ra lon Coca, khiến không khí hội trường bùng nổ bởi sự bất ngờ và khâm phục. Sự khéo léo trong việc kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử và yếu tố tâm lý đã giúp chương trình thêm phần thành công, tạo nên một trải nghiệm khó quên.



*( Nghệ sĩ Đàm Tiến và các nghệ sĩ trong Câu lạc bộ Người anh hùng và Nhân chứng lịch sử)*



Để kết thúc chương trình, các em học sinh đã biểu diễn bài múa "Khát vọng tuổi trẻ" với những động tác uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, tượng trưng cho sức sống và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay. Tiết mục như một lời khẳng định rằng: Thế hệ trẻ sẽ luôn biết ơn và quyết tâm giữ gìn, phát huy những thành quả mà cha ông đã để lại. Lời ca tiếng hát và điệu múa của các em học sinh như thay lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, và cũng là lời cam kết tiếp nối truyền thống yêu nước và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ.



*Bó hoa tươi thắm và tiết mục biểu diễn “ Khát vọng tuổi trẻ” thay cho lời muốn nói của thầy và trò trường THCS TT Trâu Quỳ đối với các nghệ sĩ )*

*...Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình*

*Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghenh đá*

*Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước*

*Một tác biển cắt rời, vụn tác đất đôn đau....*

Những ca từ trong nền nhạc của bài hát “Khi Tổ Quốc gọi tên mình” như vang lên trong lòng mỗi em học sinh, nhắc nhở rằng, mỗi người trẻ hôm nay đang tiếp bước trên con đường của cha ông, những mất mát hy sinh to lớn của bao thế hệ đi trước, để ngày nay chúng ta có được một cuộc sống bình yên. Buổi giao lưu không chỉ là một buổi gặp gỡ với lịch sử, mà còn là bài học về trách nhiệm và lòng biết ơn. Học sinh Trường THCS TT Trâu Quỳ đã không chỉ lắng nghe những câu

chuyện hào hùng mà còn cảm nhận sâu sắc niềm tự hào và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Chương trình đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn vang mãi. Những câu chuyện về thế hệ cha anh đã gieo vào lòng các em học sinh ngọn lửa của lòng yêu nước, khát vọng vươn lên và cống hiến. Từ đây, mỗi em sẽ mang trong mình niềm tự hào và quyết tâm học tập, rèn luyện để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh và tình yêu mà thế hệ đi trước đã dành cho Tổ quốc.

***Tác giả: Tống Thanh Hà – THCS Thị trấn Trâu Quỳ***